

PRAPAT - ถึงรอบ "คั่นเวลา" อีกแล้วหรือ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ถ้าจำไม่ได้ ก็น่าจะเอ๋ยไปเมื่อไม่นานมานี้กระมังว่า หุ้นเล็กๆ จนไป ถึงหุ้นกลางๆ ที่เป็นหุ้นเก็งกำไร ไม่ว่าจะมีส่วนฐานยังไม่ชัด หรือว่าไม่มีพื้นฐานเลย เราควรจะเอาไว้อี้อะไร เพื่อคั่นเวลา เมื่อยามตลาดมีการปรับฐานอ่อนตัวลง หรือ รวมไปถึงเป็นขาลง... และคงไม่ต้องกล่าววนะครับ ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ทำไมเวลาตลาดลง ไม่ดูหุ้นใหญ่ๆ หุ้นพื้นฐานดีล่ะ เพราะเป็นจังหวะ หรือ โอกาสจะ ในการที่จะได้ซื้อของถูก... ก็ใช่ครับ ถ้าอยากจะได้หุ้นดี ๆ ราคาถูก ๆ ก็ต้องมองซื้อในจังหวะที่ตลาดกำลังจะลง หรือ อยู่ในช่วงของการปรับฐานนั้นแหละ... แต่ถ้ายังไม่ถึงราคาที่ต้องการซื้อ หรือ หุ้นดี ๆ หุ้นหลัก ๆ ราคา ยังไม่ถึงจุดที่ควรจะเป็น หรือจุดถูกใจล่ะ ก็ต้องรอต่อไป ก็นั่นแหละครับ ถ้าใครอยู่ว่าง ๆ ไม่เป็น หรือ ระหว่าง ที่รอการลงในจุดที่พึงพอใจ แล้วอยากคั่นเวลาาระหว่างนั้น ก็คงต้องดูหุ้นเล็ก ๆ หุ้นกลาง ๆ ที่เป็นหุ้นแบบ เก็งกำไร ซึ่งก็อาจจะหิวหาหน่อย มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่อย แต่ก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ถ้าเทียบด้วย การใช้เปอร์เซ็นต์นะ ถ้ามองว่าจะคุ้มค่าแบบได้เงินก้อนใหญ่ ๆ ไหม ก็อาจจะไม่ เพราะหุ้นเหล่านี้ อาจจะไม่ มีปริมาณการซื้อขายต่อวันที่มากนัก เราคนเดียวนะ ซื้อซักล้านสองล้านบาท ก็อาจจะกินจำนวนสเปรดไปหลาย ช่วงตัวอยู่ก็มีนะ ซึ่งจริงๆ มันก็ไม่เหมาะที่เราจะซื้อมากๆ ได้เสียด้วย ต่อให้มีเงินหนาๆ นะ... ซึ่งของแบบนี้ ย่อมมีคนดูแลราคาของเขายู่แล้ว ถ้าเราเข้าไปซื้อมากๆ เพื่อหวังจะรวยเป็นกอบเป็นกำนั้น เขาจะเห็น แล้วก็จะเกิดการหมั่นไส้ จนกระทั่งไล่เราลงจากรถแบบไม่คาดคิดก็ได้นะ... ดังนั้น การคั่นเวลา ก็แค่เล่น เพื่อลองวิชา หรือ เก็บเงินเล็กๆ น้อยๆ และถ้าใครไม่ถนัด ใครไม่สะดวกแบบนี้ ก็เน้น นั่งเฉยๆ ก็ได้แหละครับ

ดูตามเกม...

ถ้าจะขึ้นต่อเลย เกมแบบนี้ก็ไม่ผิดปกตอะไรหรอกนะครับ หรือ ถ้าจะพักตัว จะย่อตัว ก็ต้องเป็นเกมแบบลงเล็ก ๆ เท่านั้น ถ้าลงมากินเหตุ มันก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้ก็ได้ ต้องหนี

- แนวรับ : ... 1.68-1.65 หรือ ถ้าจะย่อจริง ๆ ต้องไม่หลุด 1.60
- เป้าหมาย : ... 1.90-2.00 หรือ อาจจะมีลุ้นได้ถึงระดับ 2.10 ได้

Price Chart...(PRAPAT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PRAPAT... เรื่องของ MA. ในภาพนี้นั้น จริง ๆ แล้ว เราก็พอจะรู้หรือพอจะอ่านกันออกอยู่แล้วนะ และจริง ๆ แล้ว ก็มี MA. ในรูปแบบอื่นๆ อีกหลากหลาย แต่ก็ด้วยการอ่านที่อยู่ในรูปแบบการวิเคราะห์เดียวกัน ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว นั้น เริ่มจะมีทิศทางที่คาดหวังการขึ้นต่อได้ทั้งนั้น หรือไม่ว่า จะเก็งกำไร หรือ จะถือยาวๆ ก็เป็นสิ่งที่เราก็ยังทำได้ เรียกว่า จะมองยังไง ก็น่าสนใจ เพียงแค่ อาจจะได้ เงินกำไรก้อนโตๆ น่ะ เพราะของในตลาด อาจจะมีน้อย ก็อย่างทีกล่าว เอาไว้เก็งกำไรคั่นเวลา หรือ ถือนานๆ เอาไว้เป็นหุ้นเก็งกำไรเล่นรอบ... แต่อย่างทีกล่าวมานะ ต้องดูทางหนีไวด้วยละ ต่ำกว่า 1.60 ถือว่า เราคิดผิด